

THÀNH PHỐ

Các trường THCS nghiêm túc trong kỳ kiểm tra chất lượng cuối năm học



Học sinh Trường THCS Kỳ Bá làm bài nghiêm túc trong kỳ kiểm tra cuối năm học.

Những ngày này, các trường học trên địa bàn thành phố Thái Bình đang tập trung cho công tác kiểm tra chất lượng cuối năm học. Kỳ kiểm tra đánh giá được kết quả và mọi nỗ lực của thầy và trò trong cả năm học 2016 - 2017.

Mặc cho thời tiết những ngày tháng 5 nóng nực, oi ả, lòng yêu nghề của thầy cô giáo và tình thân hằng say học tập của các em học sinh hạn chế một năm học tiếp tục thành công. Để giúp các em học sinh chuẩn bị tâm lý tốt nhất và có được kết quả cao nhất trong kỳ thi cuối năm học sắp tới, ngay từ đầu năm học, Ban giám hiệu Trường Tiểu học Lê Hồng Phong đặt mục tiêu dạy và học trên tinh thần cao nhất. Nhà trường đã xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng hoạt động; phân công chuyên

môn hợp lý cho từng giáo viên. Theo cô giáo Hà Thị Xuân, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Hồng Phong thì việc học không chỉ tập trung vào giai đoạn cuối năm mà học đến đâu ôn tập ngay đến đó để học sinh nắm chắc kiến thức cơ bản. Vì vậy, Ban giám hiệu thường xuyên tổ chức kiểm tra, dự giờ tại các lớp. Đồng thời, chuẩn bị kế hoạch kiểm tra cuối năm cho tất cả các khối lớp, qua đó học sinh nắm được nội dung, chương trình ôn tập, giúp các em rèn luyện kỹ năng làm bài, làm quen với các thể loại câu hỏi và hình thức kiểm tra. Ngoài ra, Trường còn thường xuyên phối hợp với cha mẹ học sinh làm và tốt công việc quản lý, sắp xếp thời gian ôn tập sao cho hợp lý, tránh gây áp lực cho học sinh, giúp các em có được sức khỏe và tinh thần tốt nhất để bước vào kỳ kiểm tra cuối năm.

Đối với các em học sinh lớp 9 thì khi kỳ thi hết cấp vừa kết thúc các em lại phải bắt tay ngay vào việc ôn tập để tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Đây là kỳ thi quan trọng nên bên cạnh việc hoàn thành chương trình trong sách giáo khoa, tổ chức nghiêm túc kỳ kiểm tra cuối năm, thời gian này, các trường THCS bắt đầu tập trung cho công tác ôn tập, củng cố, hệ thống lại kiến thức cho học sinh, phân đấu một kỳ thi nghiêm túc, chất lượng, đúng quy chế. Những năm qua, Trường THCS Kỳ Bá luôn là trường nằm trong top đầu của thành phố về chất lượng dạy và học. Năm học 2015 - 2016, tỷ lệ học sinh của Trường thi đỗ THPT chiếm trên 95%. Năm học 2016 - 2017, Trường có 270 học sinh khối lớp 9. Ngay từ đầu năm học, công tác dạy và học

Cô giáo Nguyễn Thị Việt Hoa, Hiệu trưởng Trường THCS Kỳ Bá



Để chuẩn bị tốt cho kỳ kiểm tra chất lượng cuối năm, nhà trường tiếp tục quan tâm, động viên các thầy cô giáo và các em học sinh nỗ lực học tập, ôn luyện nhằm đạt kết quả cao nhất. Cùng với đó, nhà trường quan tâm đến việc trang bị đủ cơ sở vật chất trường lớp, đáp ứng tốt yêu cầu dạy và học; tuyên truyền thông qua hệ thống tin nhắn đến các bậc phụ huynh tạo điều kiện về thời gian, động viên, chăm sóc sức khỏe cho các em. Đồng thời, thực hiện nghiêm túc quy chế thi cử từ giáo viên đến học sinh.

Cô giáo Bùi Thu Phương, giáo viên chủ nhiệm khối 4, Trường Tiểu học Lê Hồng Phong



Là giáo viên chủ nhiệm lớp đại trà, trình độ tiếp thu kiến thức của học sinh khác nhau, nhiều em tiếp thu nhanh nhưng cũng có những em tiếp thu kiến thức chậm, nhất là các em khiếm thị. Vì vậy, để giúp cho các em có một kỳ kiểm tra đạt chất lượng tốt nhất, tôi đã phân loại học sinh, đặc biệt chú ý đến các em có năng lực kém hơn, dành nhiều thời gian để hướng dẫn chi tiết từng dạng bài với những kiến thức cơ bản.

Em Lê Hoài Nam, học sinh lớp 5G, Trường Tiểu học Lê Hồng Phong



Để có kết quả cao nhất trong kỳ kiểm tra cuối năm, em đã tập trung lắng nghe cô giáo giảng bài trên lớp. Những bài khó, chưa hiểu, em hỏi lại cô giáo hoặc trao đổi với các bạn. Về nhà, em dành nhiều thời gian ôn lại các dạng bài, giúp em bình tĩnh, tự tin khi bước vào phòng thi. Em sẽ cố gắng phấn đấu đạt kết quả cao nhất để được xét tuyển vào Trường THCS Lương Thế Vinh.

đã được nhà trường chủ động dạy chính khóa trên lớp, từ giữa tháng 3 đến nay, các môn thi vào lớp 10 được nhà trường lên kế hoạch ôn tập, phụ đạo xen kẽ vào các buổi chiều. Đồng thời, tổ chức thi thử để nắm bắt trình độ và phân loại đối tượng học sinh có phương pháp bồi dưỡng, phụ đạo kịp thời.

MINH NGUYỄN

Hơn 3.000 lao động được tạo việc làm mới



Đào tạo nghề may tại Trường Cao đẳng Nghề Thái Bình.

Theo báo cáo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, trong tháng 4, toàn tỉnh đã tạo việc làm mới cho khoảng 3.100 lao động (đạt 31,2% kế hoạch năm), trong đó làm tại địa phương 2.400 người, cung ứng đi làm việc ở tỉnh ngoài 480 người, xuất khẩu lao động 220 người. Tính chung trong 4 tháng toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho 10.680 lao động, trong đó việc làm tại địa phương 8.800 người, tại tỉnh ngoài 1.280 người, làm việc có thời hạn ở nước ngoài 600 người.

NGUYỄN CƯỜNG

HỘI CỰU CHIẾN BINH HUYỆN QUỲNH PHỤ Tích cực tham gia giải tỏa hành lang an toàn giao thông

Thực hiện Chỉ thị số 04/CT-UBND của UBND tỉnh về việc giải tỏa, chống lấn chiếm, sử dụng trái phép vỉa hè, lòng, lề đường, hành lang an toàn giao thông đường bộ, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Quỳnh Phụ đã quán triệt, tổ chức ký cam kết thực hiện cho 100% hội viên tại các xã, thị trấn và hội CCB khối các cơ quan, doanh nghiệp. Toàn huyện có 612 CCB tham gia các tổ công tác, tổ tuyên truyền, vận động người dân thực hiện Chỉ thị số 04. Huyện hội chỉ đạo 98 tổ an toàn giao thông, an ninh trật tự do hội CCB ở các xã thành lập tham gia chống lấn chiếm, sử dụng trái phép vỉa hè, lòng, lề đường, hành lang an toàn giao thông trên địa bàn. Cán bộ, hội viên CCB từ huyện đến cơ sở đã vận động, người dân tháo dỡ gần 1.000 mái che, mái vẩy, tham gia cắt tỉa trên 1.000 cây xanh các loại, trả lại hành lang thông thoáng cho người tham gia giao thông.

TIẾN ĐẠT

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ XÃ HOA NAM Mổ lợn nhựa tiết kiệm hỗ trợ hội viên khó khăn



Trao gà giống, tiền, gạo cho phụ nữ khó khăn.

Đến nay, cán bộ, hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hoa Nam (Đông Hưng) đã nuôi được 765 con lợn nhựa tiết kiệm. Hướng tới kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2017), vừa qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hoa Nam đã tổ chức mổ đại diện 102 con lợn nhựa của 4 chi hội, được số tiền 165 triệu đồng. Các chi hội đã trích từ tiền nuôi lợn nhựa tiết kiệm trao 60 con gà giống cho 4 chi hội có hoàn cảnh khó khăn; trao tặng bà Nguyễn Thị Sửu, thôn An Lễ, phụ nữ đơn thân, ốm đau trên 600.000 đồng. Đồng thời, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã ra mắt hũ gạo tình thương và trao tặng bà Bùi Thị Thanh Liên, thôn Thống Nhất, phụ nữ nghèo, có đơn 25kg gạo. Đây là hoạt động thường niên của cán bộ, hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hoa Nam thực hành tiết kiệm theo gương Bác Hồ.

THU HIỀN

THƯỢNG HIỂN Xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia

Là xã vùng chiêm trũng, dân cư phân bố phân tán song với trường thống hiểu học và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, những năm qua, Thượng Hiển (Kiến Xương) đã vượt lên khó khăn, đạt được những thành tích đáng khích lệ trong xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, góp phần đưa địa phương về đích nông thôn mới năm 2014.



Trường Mầm non Thượng Hiển.

Thượng Hiển có 3 trường là mầm non, tiểu học và THCS thì cả 3 trường đều được đầu tư xây dựng khang trang, có khuôn viên rộng rãi, thoáng mát, có nhà đa năng đáp ứng yêu cầu hoạt động giáo dục. Các trường đều bảo đảm mỗi lớp có một phòng học riêng, các phòng học được trang bị bàn, ghế, bảng, đèn chiếu sáng đúng

quy định. Ngoài ra còn có các phòng học chuyên môn như âm nhạc, mỹ thuật, ngoại ngữ, tin học, thể chất đạt yêu cầu. Các

trường có đội ngũ giáo viên đều đạt chuẩn, trong đó 75% trên chuẩn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Ông Tạ Văn Hải,

Chủ tịch UBND xã cho biết: Năm 2010 Trường Tiểu học xã được công nhận đạt chuẩn quốc gia, năm 2015 được công nhận lại; năm 2012 Trường Mầm non xã đạt chuẩn quốc gia; năm 2015 Trường THCS xã đạt chuẩn quốc gia. Có được kết quả trên là nhờ sự chỉ đạo, giúp đỡ của tỉnh, huyện cùng nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương.

Ông Hải cho biết thêm: Là xã thuần nông, nhân dân còn khó khăn, lại sống phân tán nên việc tập trung các cháu từ các điểm trường nhỏ lẻ về trường chính cũng như thực hiện xã hội hóa giáo dục gặp rất nhiều khó khăn. Song với truyền thống hiếu học và quyết tâm của cả hệ thống chính trị, chúng tôi đã vận động, thuyết phục để nhân

dân đồng thuận và huy động được các nguồn hỗ trợ của con em xa quê cùng sự đóng góp công sức và tài chính của tất cả các gia đình trong xã kết hợp với các nguồn vốn đầu tư từ ngân sách tỉnh, huyện để xây dựng.

Trò chuyện với các thầy cô giáo của các trường được biết, các cháu đi học về trường chính có nơi xa đến hơn 2km, các cháu nhỏ thường được bố mẹ đưa đi đón về. Cô giáo Phạm Thị Thu Hằng, Hiệu trưởng Trường Mầm non Thượng Hiển tâm sự: Nhà trường được cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong xã rất quan tâm, năm 2016 bảo số 1 làm tốc toàn bộ mái tôn chống nóng tầng 3 diện tích gần 500m² nhưng chỉ sau 1 tháng đã khắc phục hoàn toàn bằng ngân sách xã. Vượt qua nhiều khó khăn, đến nay, cơ sở vật chất của Trường được đầu tư khá khang trang, điều kiện dạy và học cũng như chất lượng giáo dục đã được nâng lên đáng kể.

PHẠM QUẢN NGHIÊN (Thượng Hiển, Kiến Xương)

“Nụ cười chiến thắng”

Trong một chuyến đi cơ sở, tôi may mắn được gặp cựu chiến binh (CCB) Lê Xuân Chinh, quê ở thôn Phương La, xã Thái Phương (Hưng Hà) nhân dịp ông về thăm quê và các đồng đội cùng chiến đấu. CCB Lê Xuân Chinh là nhân vật chính trong bức ảnh “Nụ cười chiến thắng” dưới chân Thành cổ Quảng Trị (15/8/1972) - bức ảnh nổi tiếng đăng trên Báo Nhân Dân đúng dịp 2/9/1972 được đánh giá cao bởi đã thể hiện được sự lạc quan của người chiến sĩ giữa chiến trường ác liệt.



Bức ảnh “Nụ cười chiến thắng” do phóng viên Đoàn Công Tĩnh, Báo Quân đội nhân dân chụp dưới chân Thành cổ Quảng Trị.

Tháng 6/1972, Lê Xuân Chinh lên đường nhập ngũ, được biên chế về Đại đội 18 thông tin liên lạc của Trung đoàn 48, Sư đoàn 320B cùng các đồng đội hành quân vượt sông Thạch Hãn tiến vào Thành cổ Quảng Trị. Nhiệm vụ chính của ông và đồng đội là hàng ngày dẫn lực lượng chủ lực, đem công vận, mệnh lệnh từ chỉ huy xuống các đơn vị chiến đấu vào trong Thành cổ. Mùa bom bão đạn thì nhau đội xuống trận địa, đường dây vô tuyến, hữu tuyến gần như không hoạt động nên mệnh

lệnh của chỉ huy chủ yếu được truyền đạt qua đơn vị thông tin liên lạc. CCB Lê Xuân Chinh và chia sẻ: Hồi đó, mỗi chiến sĩ đưa tin chúng tôi coi cái chết nhẹ tựa như lông hồng, mưa bom bão đạn nhưng anh em đều vượt qua, đem thông tin kịp thời cho đơn vị.

Khi chiến Thành cổ Quảng Trị kéo dài 81 ngày đêm (từ 28/6/1972 đến 16/9/1972) thì CCB Lê Xuân Chinh bám trụ đến 70 ngày. Mỗi ngày, ông và đồng đội không biết phải bao lần đổi mật, vượt qua cái chết chỉ trong gang tấc. Thế nhưng đến chiều ngày 5/9/1972, trên đường mang công vận từ chỉ huy Trung đoàn xuống Ái Tử, ông bị mảnh pháo của địch găm vào sống trái, máu ướt



Cựu chiến binh Lê Xuân Chinh (áo trắng) trong một lần về thăm quê.

sống áo quần. Khi tình dục ông mới biết mình đã được chuyển ra bệnh viện dã chiến ở xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy (Quảng Bình).

Ngồi bên các đồng đội và kể về bức ảnh “Nụ cười chiến thắng” chụp dưới chân Thành cổ Quảng Trị, CCB Lê Xuân Chinh chia sẻ: Khi ấy tôi nhận nhiệm vụ dẫn phóng viên ảnh

Đoàn Công Tĩnh, Báo Quân đội nhân dân vào Thành cổ Quảng Trị. Khi đến chốt của quân ta ở gần sông Thạch Hãn, thấy có một nhóm chiến sĩ vui cười, nói chuyện giữa lúc pháo địch chuyển làn, phóng viên Đoàn Công Tĩnh bảo: “Các anh em cứ ngồi ở đó cười thật tươi, tôi chụp bức ảnh”. Gia đình tôi khi ấy chỉ có một mình tôi là con trai

ở Điện Biên. Đối mặt với nỗi lo cơm áo gạo tiền, giầy dép khi tại ngũ lại thất lạc nên cuộc sống sau này của gia đình ông khá vất vả. Mãi đến năm 2002, khi bạn bè chiến đấu phát hiện ra ông chưa hy sinh, đồng đội đã giúp ông xây dựng căn nhà tình nghĩa, ông được cấp thẻ thương binh hạng 4/4. Cuộc sống của người lính già tuy đỡ vất vả hơn nhưng đi chứng chất độc da cam/Đioxin lại khiến cho hạnh phúc gia đình không trọn vẹn. Người con trai duy nhất bị nhiễm chất độc da cam/Đioxin; người cháu bị bại não, chỉ nằm một chỗ...

Khó khăn là thế nhưng nụ cười lại thất lạc nên cuộc sống hiện hữu trên khuôn mặt người lính cựu, để rồi đây, cứ mỗi dịp kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ông lại trở về quê hương Hưng Hà, gặp gỡ những người đồng đội cùng tham gia chiến đấu. Bên ly trà nóng, họ cùng nhau ôn lại truyền thống hào hùng của quân và dân ta khi đã đánh bại thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, bảo vệ nền độc lập, tự do của Tổ quốc.

HỒNG QUẢN